

บาท/ดอลลาร์ ใช้นี้เปิดที่ 32.73 บาท เคลื่อนไหวในกรอบแคบ คาดกรอบ 32.70 - 32.80 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.73 บาท ทรงตัวเท่ากับระดับปิดสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มยังอยู่ในทิศทางแข็งค่าในกรอบแคบ คาดกรอบระหว่างวันที่ 32.70-32.80 บาท

* นายสรศักดิ์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า วันนี้เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบ เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยในการขับเคลื่อนตลาดเพราะตลาดสหรัฐปิดทำการเนื่องในวันแรงงานวานนี้

* ปัจจัยหลัก ๆ วานนี้คือ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ซึ่งเป็นดัชนีการผลิตในประเทศของ ยุโรป จีน อังกฤษ ลดลง ทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงในเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ตัวเลขคำสั่งซื้อลดลงตามดีมานด์ลดลง ซึ่งตัวเลขนี้เป็นปัจจัยที่บอกว่านักลงทุนยังกังวลเรื่องสงครามการค้าที่อาจส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวได้ มีผลต่อค่าเงินปอนด์อ่อนค่า

* ขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนส.ค.สูงขึ้น 1.62% จากอาหารสด และพลังงาน และเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ด้านตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานสะท้อนกำลังซื้อผู้บริโภคลดลง ซึ่งบอกเป็นนัยว่าเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ ทำให้ตลาดคาดว่าชปท.อาจยังไม่ขึ้นดอกเบี้ย

* สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ การทำประชามติของสหรัฐเกี่ยวกับมาตรการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนจะสิ้นสุดในช่วงปลายสัปดาห์นี้ เพื่อสหรัฐจะได้ตัดสินใจว่าจะเพิ่มเพดานภาษีนำเข้าจากจีนเป็น 2 แสนล้านดอลลาร์หรือไม่ คาดกรอบวันนี้ที่ระดับ 32.70-32.80 บาท

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 95.14 จากวานนี้ที่ 95.16 บาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,854.06 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 3,111.13 ล้านบาท

* ชปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 32.741บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

E
X
I
MD
A
I
L
YN
E
W
S

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้